



THƯ MỤC VỤ

THÁNG 3, 2025

Con Xin Chào Tất Cả Quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức,

Chúng ta bước vào tháng 3 với nhiều nỗi niềm cần được gói ghém kỹ càng hơn và xiết lại thật chặt chẽ để xin được ơn chữa lành và tái sinh trong Đức Giêsu Kitô. Bài phúc âm của tuần đầu tiên trong tháng 3 này, Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta phải biết phản tỉnh và bước ra khỏi sự u mê của chính mình khi Ngài thốt lên, "Hỡi kẻ đạo đức giả!" Thứ Tư ngày 5, chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay, khiêm nhường trước đấng tối cao để nhìn nhận thân phận mọn hèn, sanh ra từ bụi đất và trở về với tro bụi của chúng ta. Ngày lễ tro, chúng ta ăn chay và kiêng thánh. Nếu 14-17 tuổi thì kiêng thịt và nếu 18 tuổi trở lên phải ăn chay và kiêng thịt. Đức Thánh Cha đồng thời kêu gọi tất cả cầu nguyện cho các gia đình đang đối diện với bão táp trong cuộc đời, được lau sạch vết thương, nhìn nhận được món quà Chúa ban cho mỗi cá nhân để biết tôn trọng, nương tựa và nâng đỡ nhau hầu có thể thứ tha cho nhau và cùng nhau tái sinh trong ơn Chúa. Trong tháng 3, đặc biệt vào ngày 19, giáo hội mừng kính Thánh Giuse. Vào ngày 25, Lễ Truyền Tin, chúng ta được nhắc nhở để sống trong đức vâng lời. Vậy chúng ta xin ơn can đảm để được đồng hành với Chúa Giêsu, bắt đầu 40 ngày cầu nguyện, ăn chay và quyết vượt qua chính mình để thi hành Thánh ý Chúa Cha qua tinh yêu mến chân thành, lòng cam kết trung kiên, và sự hiến dâng bền vững đến cùng.

Tâm hồn con người thì khao khát tình yêu mến chân thành đến từ người khác, và Đức Giêsu Chúa chúng ta đã tỏ mình ra để ban cho chúng ta tình yêu chân thành và cho chúng ta biết rằng yêu là chết đi, là chịu đóng đinh, là giám hy sinh cho người mình yêu. Chúng ta thường mời gọi nhau cho những việc làm trong mùa chay để bày tỏ tình yêu đáp lại của chúng ta là: ĂN CHAY-CẦU NGUYỆN-BÁC ÁI. Mùa Chay là thời điểm chuẩn bị để chúng ta đón mừng Đại Lễ Phục Sinh. Mùa Chay có 40 đêm ngày để chúng ta cùng với Chúa Giêsu vào hoang mạc để ăn chay và cầu nguyện. Trong mùa chay vào thứ Sáu hàng tuần, giáo hội mời gọi chúng ta kiêng thịt. Theo truyền thống tốt đẹp của người Công Giáo là chúng ta đi chặng đàng Thánh Giá để suy niệm cuộc thương khó của Chúa. (Ở các Giáo xứ Mỹ thì họ có ăn cháo và sau đó đi chặng đàng Thánh Giá.) Sự cầu nguyện và suy niệm chặng đàng Thánh Giá thương khó của Chúa là cơ hội giúp chúng ta nối kết và gắn bó mật thiết với Chúa để cho lòng chúng ta cảm nhận được vị yêu thương chân thành sâu đậm. Khi người mình thương mến biết trước con đường chông gai phía trước, run sợ trong sự yếu đuối của con người nhưng vẫn phải kiên trung bền bỉ, một mình trải nghiệm nỗi cô đơn, tủi nhục, lê bước vác trên thân cây thập tự, những làn roi đánh đập nát thân, mả gai châm vào đầu rướm máu, đinh nhọn đâm vào thân rồi phải chết đi để hoàn thành nhiệm vụ cứu chuộc của Chúa Cha trao phó. Nếu mỗi người trong chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau đớn nát tâm can ấy, gặp gỡ được tình yêu chân thành sâu đậm ấy của Đức Kitô ấy, chúng ta có luôn trong tư thế sẵn sàng xoa dịu cho nhau, biến đổi tầm nhìn của chúng ta để thay đổi mọi việc chung quanh ta, và chấp nhận được tái sinh trong đức mến không?

Những lời nói, cử chỉ hành động đầy ơn Chúa của chúng ta thường được nuôi dưỡng và ủ ấp kiên định theo năm tháng; nó chính là hoa quả của sự cam kết trung kiên tận đáy lòng của

chúng ta. Thánh Cả Giuse là Cha nuôi của Chúa Giêsu luôn cần mẫn, khiêm nhường, và vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh để cho chúng ta nhìn thấy sự kiên trung của một tâm hồn trong lòng mang rõ sự cam kết của mình với Thiên Chúa. Chúng ta hiếm thấy và nghe những lời Thánh Cả Giuse nói. Người là Cha. Ngài không than phiền hay trách móc nhưng luôn vâng theo Thánh ý Chúa. Ngày 19 tháng 3, chúng ta mừng lễ Thánh Giuse là quan thầy của nhiều Ông và Anh Em trong giáo xứ chúng ta. Nguyên xin Thánh Giuse luôn phù hộ và dẫn dắt để những người mang danh hiệu Thánh Giuse luôn sống khiêm nhường, phục vụ Chúa, và biết rõ sự cam kết của mình, trách nhiệm của mình với Thiên Chúa. Nhân dịp này, Con cũng xin chúc mừng Hội Thánh Giuse của Giáo Xứ chúng ta. Nguyên xin Thánh Cả Giuse luôn đổ tràn hồng ân trên các thành viên của hội. Xin cho tất cả mỗi một hội viên luôn hăng say phấn đấu hơn cho công việc giáo xứ và để giáo xứ càng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn trong ơn Chúa.

Thánh Luca thuật lại tin mừng rằng, lòng có đầy thì miệng mới nói ra, giúp chúng ta nhìn nhận rõ ràng hơn về đức vâng lời của Mẹ Maria khi đáp trả hai tiếng xin vâng trong ngày Thiên Thần truyền tin và khi Mẹ phải nhìn con yêu của mình hoàn thành sứ mệnh Chúa Cha giao phó là sự đóng dấu cho sự hiến dâng bền vững đến cùng của Mẹ. Vậy chúng ta, những con người mang hình ảnh của Thiên Chúa, được lãnh nhận ơn lành và những món quà tặng trong sự tạo dựng của Thiên Chúa, được mời gọi đến bên nhau để cùng xây dựng nước Chúa trị đến được kêu gọi noi gương Mẹ mà nuôi dưỡng đức vâng lời và sự hiến dâng những đóng góp đơn sơ hằng ngày của chúng ta lên Chúa một cách bền vững đến cùng. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho các Tân Tòng chuẩn bị lãnh nhận các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Rước Mình Máu Thánh Chúa. Xin Quý Ông Bà Anh Chị Em đặc biệt cầu nguyện cho các tân tòng của Giáo Xứ chúng ta để họ sửa soạn tâm hồn cho ngày trọng đại trong Mùa Phục Sinh năm nay. Năm nay có khoảng 10 người được gia nhập đạo và chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì có những những tâm hồn đã được cơ duyên tìm đến với Chúa, mong được gặp Chúa, và ước gì những tâm hồn ấy nuôi dưỡng đức vâng lời và hiến dâng tấm lòng lên Chúa bền vững đến cùng.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nhắn nhủ, "Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích." Vậy chúng ta hãy luôn tìm thời gian cầu nguyện để được gặp gỡ Chúa. Ước gì chúng ta luôn nhắc nhở và động viên nhau để cùng nhau hoàn thành sứ mệnh Chúa trao phó cho chúng ta qua tình yêu mến chân thành, lòng cam kết trung kiên, và sự hiến dâng bền vững đến cùng.

Thân chào trong Chúa Kitô,

Con, Linh Mục Giuse Nguyễn Đình Khánh

Chánh Xứ